

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/น.๕๖๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเกี่ยวกับมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งให้มีการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้เม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐประสบปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าและอาจเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐให้สามารถมีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้างต้น จึงกำหนดวิธีการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการเพิ่มเติมขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่คู่สัญญาของส่วนราชการ ดังนี้

๑. เมื่อคู่สัญญาของส่วนราชการได้ส่งมอบทรัพย์สินหรือส่งมอบงานในแต่ละงวดแล้ว และมีหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าจะขอรับเงินก่อนที่ส่วนราชการจะตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานเสร็จสิ้น ให้คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนำหนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศ (BANK GUARANTEE) มามอบให้แก่ส่วนราชการเพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายเงินของส่วนราชการ โดยหลักประกันที่คู่สัญญานำมามอบให้กับส่วนราชการจะต้องมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ส่วนราชการต้องจ่ายตามงวดงานในสัญญา

๒. ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังทันที โดยไม่ต้องดำเนินการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน เพื่อจ่ายเงินให้คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับคู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องโดยตรง ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการได้ดำเนินการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว ให้ส่วนราชการคืนหนังสือคำประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องต่อไป

๓. สำหรับวิธีปฏิบัติอื่น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th